

วันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งการลงทุนในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (“NNV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (โดยบริษัท ถือใน NNV คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NNV) ให้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด (“Around the World”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ Around the World ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดและลักษณะการเข้าลงทุน ดังนี้

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใน Around the World จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ Around the World ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท ในครั้งนี้ NNV จะเข้าลงทุนใน Around the World จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ Around the World ทั้งนี้ NNV จะมีอำนาจควบคุมกิจการใน Around the World ในจำนวนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Around the World และมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดใน Around the World ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Around the World ทำให้ Around the World มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและสร้างผลประโยชน์แก่บริษัท โดย Around the World จะมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนและลดการพึ่งพิงรายได้หลักของบริษัท ซึ่งมาจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ โดยคณะกรรมการบริษัท ประเมินว่า ธุรกิจนำเที่ยวจะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และส่งผลดีต่อสถานะทางการเงิน และจะทำให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท และธุรกิจนำเที่ยวภายในกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ Around the World จะสามารถเข้าช่วงเวลาออกอากาศช่องโทรทัศน์ของบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับ

สอบทานของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัท มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติรายการในครั้งนี้ จำนวน 2 รายการ คือ NNV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในบริษัท แสบปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.09 และรายการที่บริษัท ซื้อทรัพย์สินสำหรับสตูดิโอและสำนักงานใหม่จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 3.73

ดังนั้น ขนาดรายการรวมสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 6.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามที่ปรากฏในประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกรณีการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งส่งผลให้บริษัทนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน จึงต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ Around the World และผู้ถือหุ้นของ Around the World ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

วันที่การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ Around the World คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ขึ้นกับผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ Around the World ทางบัญชี ภาษี และระบบการควบคุมภายในรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใน Around the World ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (ก) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจาทอรองสัญญา แก้ไข และลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้น หรือสัญญาซื้อขายหุ้น
- (ค) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง

(ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย)

กรรมการผู้จัดการ